



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI  
TỔNG HỢP VINCOMMERCE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1088/2017/CV-VINCOMMERCE

TP HCM, ngày 6 tháng 11 năm 2017

V/v cung cấp quy trình (điều kiện) chào hàng  
của các hệ thống tới VinCommerce

Kính gửi: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce (“VinCommerce”) xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng.

VinCommerce đã nhận được văn bản số 9385/SCT-QLTM đề ngày 04/10/2017 của Quý Sở mời đăng ký tham dự Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành năm 2017. Phục đáp theo yêu cầu của Quý Sở theo văn bản này, VinCommerce trân trọng cung cấp quy trình (điều kiện) chào hàng của các hệ thống tới VinCommerce (chuỗi VinMart) đến Quý Sở như sau:

Về mặt nguyên tắc, các nhà cung cấp phải có đầy đủ năng lực pháp lý và khả năng cung ứng hàng hóa. Hàng hóa được cung cấp cho VinCommerce (chuỗi VinMart) phải đáp ứng mọi yêu cầu của pháp luật Việt Nam liên quan đến hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) nguồn gốc xuất xứ, (ii) chất lượng, thành phần, công dụng, (iii) bao bì, ghi nhãn và các loại tem phụ (nếu có yêu cầu) và (iv) các điều kiện, hồ sơ, giấy chứng nhận, giấy tờ, tài liệu cần có để hàng hóa được phép lưu hành (nếu có yêu cầu), đặc biệt là các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh rủi ro gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe tính mạng của người sử dụng.

Đối với các nhà cung cấp muốn hợp tác với VinCommerce, để giới thiệu và chào bán sản phẩm vào hệ thống siêu thị VinMart các nhà cung cấp có thể liên hệ trực tiếp với các cán bộ sau:

1. Ông Trần Phạm Phúc Nguyên – Giám đốc ngành hàng Thực phẩm Công nghệ.

Email : [v.nguyentpp@vincommerce.com](mailto:v.nguyentpp@vincommerce.com)

Tel : 0908798889

2. Ông Trần Cửu Quốc – Giám đốc ngành hàng Phi thực phẩm.

Email : [v.quoctc1@vincommerce.com](mailto:v.quoctc1@vincommerce.com)

Tel: 0912818075

3. Ông Hoàng Văn Đại – Trưởng ngành hàng Tươi sống

Email: [v.daihv1@vincommerce.com](mailto:v.daihv1@vincommerce.com)

Tel : 0988 312 460/0936 312 460

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE



*Nguyễn Thị Phương Thảo*